

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข่งค่าตามภูมิภาค, ตัวเลขศก.สหรัฐ-แกห์นยุโรปหนุน

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าแข่งค่าตามภูมิภาค หลังได้รับแรงหนุนจากตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐ และการแก้ไขปัญหาหนี้ยุโรป

*ยูโรแข็งค่าขึ้นในการซื้อขายเข้านี้ ที่ตลาดเอเชีย หลังผู้นำเยอรมนีและฝรั่งเศส สัญญาว่าจะมีแผนเบ็ดเสร็จฉบับใหม่ เพื่อเพิ่มทุนธนาคารในยุโรปโซน ภายในสิ้นเดือนนี้

*แต่ตลาดยังระมัดระวังกับเรื่องดังกล่าว และอาจทำให้ยูโรเคลื่อนไหวในรอบซื้อขาย 1.3360-1.3525 ดอลลาร์ และคาดว่าภาวะซื้อขายจะเบาบางในวันนี้ เนื่องจากตลาดญี่ปุ่นปิดทำการเนื่องในวันหยุดประจำชาติ และเป็นวันโคลัมบัสเดย์ของสหรัฐ

*การให้เงินช่วยเหลืองวดต่อไปแก่กรีซ ยังคงไม่มีการทำข้อตกลง ขณะที่กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(ไอเอ็มเอฟ) ระบุว่า กรีซกำลังเผชิญกับการกดดันชำระหนี้ และจะต้องดำเนินการปฏิรูปโครงสร้างที่เข้มงวดขึ้นมากกว่าที่เคยเห็นมา

*กรีซอาจจะหมดสภาพคล่องอย่างรวดเร็วที่สุดในกลางเดือนหน้า ถ้าไม่ได้รับเงินช่วยเหลืองวดใหม่ 8 พันล้านยูโร ซึ่งจะเพิ่มความเสี่ยงของการผิดนัดชำระหนี้ ซึ่งจะทำให้ทั้งภูมิภาคเข้าสู่วิกฤติหนี้ ที่สันคลอนตลาดการเงิน

*กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตร เพิ่มขึ้นเกินคาด 103,000 ตำแหน่งในเดือนก.ย. หลังจากที่ไม่มีการขยายตัวในเดือนส.ค. โดยตัวเลขดังกล่าว ช่วยคลายความวิตกที่ว่า เศรษฐกิจสหรัฐกำลังเข้าสู่ภาวะถดถอย

*ตลาดรอดูข้อมูลการค้าและดัชนีราคาผู้บริโภค(CPI) ของจีน ในสัปดาห์นี้ โดยข้อมูลการค้าที่แข็งแกร่ง และ CPI ที่ลดลง จะเป็นองค์ประกอบที่ดีที่สุดที่จะคลายความวิตกเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวรุนแรง และเพิ่มความเชื่อมั่นต่อสินทรัพย์เสี่ยง

*อัตราแลกเปลี่ยน บาท/ดอลลาร์ ถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างธนาคารของ ธปท.วันนี้ อยู่ที่ 30.932 บาท

*09.44 บาท/ดอลลาร์อยู่ที่ 30.93/98 จาก 30.98/31.00 เมื่อวันศุกร์ ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 30.94/96 จาก 30.94/31.01 เมื่อวันศุกร์

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 76.74/76 จาก 76.70 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3443/47 จาก 1.3371 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวันศุกร์

"บาทเข้านี้แข็งค่าขึ้นตามภูมิภาค จากตัวเลขจ้างงานสหรัฐที่ออกมาดี แล้วก็คาดหวังกับการแก้ปัญหาหนี้ยุโรป" ดีลเลอร์ กล่าว

เขา กล่าวว่า ข้อมูลเศรษฐกิจเชิงบวกของสหรัฐ และความคาดหวังต่อการแก้ไขปัญหาหนี้ยุโรป เป็นปัจจัยบวกต่อเงินบาท และสกุลเงินภูมิภาคในช่วงเช้าวันนี้ โดยมองว่า เงินบาทวันนี้จะมีแนวตันอยู่ที่ 30.80 และแนวรับที่ 31.00

อย่างไรก็ตาม ดีลเลอร์ มองว่า ปัญหาหนี้ท่วมครั้งใหญ่ในประเทศ ขณะนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่ถ่วงให้เงินบาทแข็งค่าไม่ได้มากนัก เพราะนักลงทุนอาจกังวลต่อการเติบโตของเศรษฐกิจ

E
X
I
MD
A
I
L
YN
E
W
S

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่าธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีไว้สำหรับให้คำแนะนำหรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดยทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้